

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

V/v Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn xã.

*Cẩm Tân, ngày 27 tháng 02 năm 2025*

Kính gửi: Các Ông (bà) trưởng thôn.

Ngày 22/02/2025 trên địa bàn xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện bệnh LMLM trên đàn lợn của 05 hộ dân, buộc phải tiêu hủy 30 con lợn. Hiện tại đã được khoanh vùng và thực hiện các biện pháp chống dịch theo đúng quy định. Tuy nhiên dựa vào vị trí địa lý của huyện ta tiếp giáp với huyện Thạch Thành nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan là rất cao, gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi xã nhà.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh LMLM kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, ổn định sản xuất, bảo vệ thành quả ngành chăn nuôi. UBND xã hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh trên địa bàn xã như sau:

1. Bệnh lở mồm long móng (LMLM): là bệnh truyền nhiễm xảy ra ở loài gặm nhấm như trâu, bò, dê, cừu, lợn. Đặc trưng của bệnh là đột ngột xuất hiện các mụn nước ở miệng, mũi, chân và đầu vú. Bệnh lây lan nhanh mạnh, tỷ lệ chết thấp, nhưng gây chậm lớn, sảy thai, giảm sản lượng sữa. Các dấu hiệu lâm sàng có thể từ nhẹ hoặc không rõ ràng đến nghiêm trọng. Thông thường sẽ nghiêm trọng hơn ở gia súc và lợn nuôi tập trung hơn là so với các động vật nuôi thả như trâu, bò, dê, cừu.. Dấu hiệu lâm sàng điển hình là sự xuất hiện của mụn nước trên mũi, lưỡi hoặc môi, bên trong khoang miệng, giữa các ngón chân, phía trên móng guốc, trên núm vú. Các vết phỏng rộp bị vỡ có thể dẫn đến tình trạng vô cùng khập khiễng và không muốn di chuyển hoặc ăn uống. Các vết phỏng rộp sẽ lành trong vòng 7 ngày (đôi khi lâu hơn), nhưng các biến chứng, chẳng hạn như nhiễm khuẩn thứ phát ở các vết phỏng rộp hở, cũng có thể xảy ra.

2. Đây là bệnh được Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) quy định bắt buộc phải báo cáo khi có dịch xảy ra và là đối tượng kiểm dịch vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn. Cán bộ thú y xã, phối hợp với Trưởng thôn, kiểm tra, giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh tiêu độc môi trường, biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc.

**\* Về con giống:**

Chỉ chọn mua lợn giống tại các cơ sở cung cấp con giống có uy tín, an toàn dịch bệnh. Con giống khi mua phải có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng. Khi mua giống ở địa bàn ngoài tỉnh phải được kiểm dịch của cơ quan thú y.

Tuyệt đối không mua con giống trôi nổi trên thị trường, không nhập con giống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Không mua, bán lợn và các sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Lợn giống khi mua về cần tiến hành nuôi cách ly, khi thấy đảm bảo an toàn mới nuôi thả chung.

Người chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND xã theo quy định của Luật Chăn nuôi.

**\* Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng:**

Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn, nước uống chất lượng tốt. Thường xuyên bổ sung các thuốc trợ sức trợ lực nhằm tăng sức đề kháng cho đàn lợn, trâu, bò. Không sử dụng thức ăn thừa, thức ăn tận dụng chưa qua xử lý nhiệt chín.

**\* Giải pháp kỹ thuật:**

Thực hiện tốt an toàn sinh học trong chăn nuôi là biện pháp cực kỳ quan trọng để ngăn chặn bệnh lây lan.

Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ dùng thuốc sát trùng để phun tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện ra vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm và các khu vực xung quanh chuồng trại nhằm tiêu diệt ruồi, muỗi, chuột và các loại côn trùng khác.

Trước khi vào khu chăn nuôi phải thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh thú y, bảo hộ lao động (quần áo, ủng...) và tiêu độc khử trùng trước khi vào khu chăn nuôi. Ở đầu mỗi khu chăn nuôi phải có khay hoặc hố sát trùng và thay nước hàng ngày.

Kiểm soát chặt chẽ ra vào trại và khu vực chăn nuôi. Hạn chế tối đa khách tham quan và người lạ ra vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Kiểm soát tốt nguồn thức ăn, phương tiện vận chuyển ra vào trại, cơ sở chăn nuôi.

Không vận chuyển lợn, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện. Không mua thịt lợn, phủ tạng và sản phẩm có nguồn gốc thịt lợn chưa rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch vào trại chăn nuôi làm thực phẩm.

Chủ động phòng bệnh bằng vắc xin đối với bệnh lở mồm long móng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn cổ điển, tai xanh, dịch tả lợn châu phi... cho những đàn chưa tiêm phòng và tiêm phòng bổ sung cho những đàn sắp hết thời gian miễn dịch.

Khi phát hiện có lợn bệnh, nghi bị bệnh phải báo cáo chính quyền sở tại và cơ quan thú y để lấy mẫu xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyệt đối không được bán chạy, không giết mổ, vận chuyển lợn từ nơi đang có bệnh sang vùng không có dịch.

4. Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện theo nguyên tắc “**5 không**”:

Không giấu dịch;

Không mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh, lợn chết;

Không giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết;

Không vứt lợn chết ra ngoài môi trường;

Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để nuôi lợn.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng đạt hiệu quả, bảo vệ tổng đàn chăn nuôi trên địa bàn xã. UBND xã đề nghị các thôn quan tâm chỉ đạo tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đài truyền thanh xã (để T/T);
- Lưu NN.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Minh Chung**